

หุ้นไทยยังแกร่ง โบรกเกอร์ซื้อ กลุ่มผลงานแข็ง

โบรกเกอร์ มองตลาดหุ้นไทยค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น
แกร่งกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศ จับตาประชุม
เฟดสัปดาห์นี้ กลยุทธ์การลงทุนเน้นเก็งกำไร
ในกลุ่มที่ได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่อ่อน
ตัว และผลงาน Q4/59 ออกมาดี มีสัญญาณ
บวกทางเทคนิค เลือก PTT-SCB-KTB-PS-SIRI-
INTUCH-LIT-AAV-BA-CCET-TNH-TRC

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ ผู้ช่วย
กรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยลูกค้าบุคคล
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า แนวโน้มหุ้นไทยจะค่อยๆ ปรับ
ตัวดีขึ้น และยังคงอยู่ในแนวทางฟื้นตัวต่อเนื่อง
ในสัปดาห์นี้ ส่วนสิ่งที่ต้องจับตาในสัปดาห์
นี้ คือการประชุม FOMC ที่ FED นำจะไม่
รีบร้อนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงกลางปี
ซึ่งเป็นการผ่อนคลายบรรยากาศการลงทุนใน
เอเชีย กลยุทธ์การลงทุน มองเห็นโอกาสหุ้น
ตัวขึ้นไปซื้อขายเกินระดับ 1,300 จุด แต่ดัชนี
ยังมีความผันผวน ยังไม่เห็นสัญญาณการปรับ
ตัวขึ้นในระยะยาว

ส่วนผลประกอบการไตรมาส 4/58 กลุ่ม
ที่คาดว่าตัวเลขจะออกมามี คือ กลุ่มท่องเที่ยว
อสังหาริมทรัพย์ ดัชนีกลุ่มปิโตรเคมี และ
น้ำมัน อาจเห็นตัวเลขดีดขาดทุน แต่ตัวเลขดัง
กล่าวจะน้อยกว่าไตรมาส 3/58 โดยตลาดมี
การตอบรับมาแล้วในระดับหนึ่ง จึงต้องหาหุ้น
ที่ราคายังไม่ตอบรับ และให้ระวังหุ้นที่ตัวเลข
ออกมามี แต่ราคาเพิ่มขึ้นมาก่อนแล้วอาจมีแรง
ขายทำกำไรออกมา

บล.ธนชาต ระบุว่า SET ยังไม่สามารถปิด
เหนือแนวต้านย่อย 1,280 จุด แต่ยังคงลุ้นการปรับ
ขึ้นระยะสัปดาห์เป้าหมาย 1,280/1,300-1,320
จุด เนื่องจากมองว่า 1.ค่าเงินหยวนนิ่งลงแรง
กดดัน Reverse Carry Trade 2.ประชุม
FOMC วันนี้ (27 ม.ค.) ส่งสัญญาณไม่
ขึ้นดอกเบี้ยเร็ว และ 3.SET กำลังเข้าสู่ฤดู
ปันผล ส่งผลแรงขายจำกัด หุ้นใหญ่ยังเป็นกลุ่ม
นำการปรับสูงขึ้นของ SET ต่อไประยะสัปดาห์
แม้มีความผันผวนระยะสั้น แนะนำหุ้นราคาถูก
ลง ได้แก่ PTT, SCB และหุ้นปันผลสูง ได้แก่
KTB, PS, SIRI และ INTUCH

บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) มองว่า SET มี
ความเสี่ยงจำกัดและยังอยู่ในช่วงฟื้นตัว เพราะ
ปัจจัยต่างประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งค่า
เงินไม่มามีค่าที่ทรงพลังเล็กน้อย ตัวเลขเศรษฐกิจ
จีนช่วงสั้นๆ จะดีขึ้น และนักเศรษฐศาสตร์
KGI คาด 6.กลางสหรัฐยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยใน
การประชุมวันพุธ-พฤหัสบดี นี้ และหาจังหวะ
ซื้อเก็งกำไร มองแนวรับที่ 1,256 จุด หุ้น
เด่นตามปัจจัยพื้นฐาน เก็งกำไร แนะนำ PS,
LIT บล.แอฟเทิล เบลูส์ กล่าวว่า แนะนำซื้อ
AAV, BA ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากทิศทาง
ราคาน้ำมันขาลง และเก็งกำไรระยะสั้นหุ้นที่มี
โมเมนตัมบวกทางเทคนิค ได้แก่ CCET, TNH
และ TRC ■